



ĐẠI SỨ QUÁN HỢP CHỨNG QUỐC HOA KỲ

Phòng Thông tin - Văn hóa

Tầng 3, Rose Garden Tower, 6 Ngọc Khánh, Hà Nội

Tel: 831-4580 * Fax: 831-4601 * Email: irchano@pd.state.gov

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

CÁC VẤN ĐỀ DÂN CHỦ, THÁNG 8/2002

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở HOA KỲ

LỜI TÒA SOẠN

Robert Jackson, vị quan tòa nổi tiếng của Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã từng nói về luật như sau: "Chúng tôi không phải là người đưa ra quyết định cuối cùng vì chúng tôi là những người không thể mắc sai lầm, nhưng không mắc sai lầm lại chỉ vì chúng tôi là người đưa ra quyết định cuối cùng". Luật pháp tất nhiên có tiếng nói cuối cùng trong xã hội không chỉ về vấn đề xác định có tội hay vô tội trong trường hợp phạm luật mà còn đối với các vấn đề tranh cãi và tranh chấp vốn không thể thiếu trong bất cứ xã hội hiện đại nào. Chính vì vậy, giáo dục pháp luật đóng vai trò quan trọng nhằm cố gắng đảm bảo những người làm việc trong tòa án là những người có năng lực và kỹ năng giỏi nhất.

Tuy nhiên, có thể một số độc giả sẽ ngạc nhiên khi biết rằng các khóa học chi tiết và tổng hợp hiện có trong nền giáo dục pháp luật ngày nay chỉ là một hiện tượng xuất hiện tương đối mới ở Mỹ. Trong bài mở đầu, Robert W. Gordon, giáo sư luật Đại học Yale làm rõ quá trình phát triển của giáo dục pháp luật ở Mỹ từ lúc khai sinh vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 cho đến số lượng lớn các trường luật như ngày nay mà theo con số thống kê mới nhất lên đến gần 200 trường.

Có nhiều động cơ thúc đẩy sự phát triển của giáo dục pháp luật trong các thập kỷ vừa qua, nhưng yếu tố quan trọng nhất chính là Hội Luật gia Hoa Kỳ (ABA). John Serbert, cố vấn về giáo dục pháp luật thường xuyên cho ABA, nghiên cứu cách thức tổ chức này hình thành nền giáo dục pháp luật trong một bài viết tập trung nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì các chuẩn mực cao.

Do tầm quan trọng của luật pháp đối với mỗi công dân cho nên giáo dục pháp luật thường xuyên cho những người có liên quan đến chuyên môn này là điều đặc biệt cần thiết. Macarena Taylor-Calabrese, Giám đốc Hội đồng Sáng kiến Pháp luật châu Mỹ Latinh; Annette Cook, Phó Giám đốc Trung tâm ABA về giáo dục pháp luật thường xuyên; và Shirley Meyer, quản lý đầu ra giáo dục của trung tâm ABA về giáo dục pháp luật thường xuyên, xem xét vấn đề trên trong một bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo kịp tốc độ phát triển trong một thế giới luật và pháp luật không ngừng đổi thay.

Trong bài viết chính của tập san, các biên tập viên Stuart Gorin và David Pitts trình bày về ba viện quan trọng cung cấp giáo dục pháp luật -- Trung tâm Pháp luật Liên bang, Đại học Luật quốc gia và Trung tâm quốc gia về Tòa án bang. Bài viết không chỉ nêu chi tiết về quy mô các khóa học mà còn về tính đa dạng của cơ quan nghiên cứu với sự có mặt của các chuyên gia luật từ khắp nơi trên thế giới.

Trong bài viết cuối cùng, Joseph A. Trotter, Jr., giáo sư nghiên cứu và Giám đốc cơ quan Chương trình Tư pháp của Đại học Hoa Kỳ về các vấn đề có tính chất công, xem xét tầm quan trọng của việc quản lý và điều hành tòa án. Tác giả thảo luận việc cải cách tòa án đã thúc đẩy sự ra đời tầng lớp các nhà quản lý và điều hành chuyên nghiệp, công việc của họ là để đảm bảo tính hiệu quả của tòa án. Nhu cầu về nguồn nhân lực ở tuyến đầu này ngày càng cao do sự gia tăng rất lớn trong những năm gần đây về số lượng các vụ kiện ở tòa án ở mọi cấp xét xử.

Như thường lệ, kết thúc tập san là phần danh mục sách, bài viết và địa chỉ website liên quan đến chủ đề giáo dục pháp luật.

Toàn văn bằng tiếng Anh có trên Internet tại:

<http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0802/ijde/intro.htm>